

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ชาวไร่

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 2.6 เรื่องนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ชาวไร่ และ ข้อ 9 เรื่องลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ และลูกหนี้ชาวไร่ไม่หมุนเวียนในงบการเงินรวม มูลค่า 210.62 ล้านบาท และ 31.12 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.56 ของสินทรัพย์ทั้งหมด และกลุ่มกิจการมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ชาวไร่ทั้งหมด 89.15 ล้านบาท ซึ่งผู้บริหารมีนโยบายในการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ชาวไร่และกำหนดความเหมาะสมของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ชาวไร่ โดยอ้างอิงจากยอดที่เกินกำหนดชำระ ประสบการณ์ในการชำระเงินในอดีต หลักทรัพย์ค้ำประกันและที่คาดว่าจะได้รับชำระเงินในอนาคต

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคำนวณจากมูลค่าของลูกหนี้ชาวไร่ที่ค้างชำระเกินกำหนดเวลามากกว่า 2 ปี หักด้วยมูลค่าของหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งเปรียบเทียบกับราคาตลาดกับมูลค่าตามบัญชี และมีการประเมินราคาใหม่ทุกปี นอกจากนี้ผู้บริหารยังพิจารณามูลค่าลูกหนี้ชาวไร่ที่ค้างชำระเกินกำหนดเวลาในรายที่ยอดหนี้มีมูลค่าสูงเป็นรายบุคคล โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในการชำระเงินในอดีต โอกาสที่จะได้รับชำระเงิน และปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามความเหมาะสมในแต่ละปี

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากมูลค่าของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวมีสาระสำคัญ และเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมุติฐานที่ใช้ในการพิจารณามูลค่าของหลักทรัพย์ค้ำประกันและความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ชาวไร่ ดังนี้

- สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับความเหมาะสมและหลักเกณฑ์ในการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- ทดสอบความน่าเชื่อถือของรายงานการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ชาวไร่ที่นำมาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อมูลการรับชำระเงินจากลูกหนี้ชาวไร่ในอดีต รวมถึงโอกาสที่จะได้รับชำระในอนาคต และพิจารณาเหตุผลของผู้บริหารที่ใช้ในการประมาณการความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนดที่พิจารณาเป็นรายบุคคล และ
- ทดสอบมูลค่าของหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ละชนิดโดยเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่น่าเชื่อถือ และสามารถเปรียบเทียบกันได้กับราคาตลาด

จากวิธีการทดสอบของข้าพเจ้าข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ชาวไร่ มีความสอดคล้องกับข้อมูลในอดีตและมีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่มีอยู่

การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 4.2 เรื่องประมาณการการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย และข้อ 14 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการบางแห่งมีข้อบ่งชี้ที่อาจเกิดการด้อยค่าขึ้นเนื่องจากบริษัทย่อยไม่สามารถทำอะไรให้เป็นไปตามประมาณการที่ได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าที่ได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทย่อยบางแห่งมีผลขาดทุนสุทธิต่อเนื่องและมีขาดทุนสะสมเกินทุนจดทะเบียน ซึ่งผู้บริหารพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ผู้บริหารทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ และคำนวณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนด้วยจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายกับมูลค่าจากการใช้ ซึ่งการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต้องอาศัยดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหารและผู้ประเมินราคาอิสระในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ การประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคต ประมาณการกระแสเงินสด รวมถึงการใช้อัตราการคิดลดที่เหมาะสมในการคิดลดกระแสเงินสด

ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและผู้ประเมินราคาอิสระ ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ข้าพเจ้าดำเนินการตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้

เพื่อประเมินการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- ประเมินความเหมาะสมของข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จัดทำโดยผู้บริหาร
- หารือกับผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด
- สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องประมาณการรายได้ การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และอัตราการเติบโตระยะยาวที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อสมมติฐานที่สำคัญกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่น่าเชื่อถือได้ และแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว
- ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนธุรกิจ โดยเปรียบเทียบแผนของปี พ.ศ. 2562 กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
- ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราคิดลดที่ผู้บริหารใช้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
- ทดสอบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด คิดลด เช่น ประมาณการรายได้ และอัตราคิดลด เพื่อประเมินหาปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐาน
- ประเมินความรู้ความสามารถของผู้ประเมินราคาอิสระของกลุ่มกิจการ
- ประเมินความสมเหตุสมผลของแหล่งข้อมูลและปัจจัยที่สำคัญที่ผู้บริหารและผู้ประเมินราคาอิสระใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตามวิธีราคาตลาด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขายสินทรัพย์

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

- พิจารณาถึงความเหมาะสมของการประเมินและการบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

จากผลการปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่พบข้อสังเกตที่กระทบต่อผลการทดสอบการด้อยค่าของผู้บริหารจากการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า โดยข้อสมมติฐานสำคัญที่ผู้บริหารและผู้ประเมินราคาอิสระใช้มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่มีอยู่ และมูลค่าที่ประเมินได้อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารรถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกต ข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติตามตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด

สง่า โชคนิตติสวัสดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251

กรุงเทพมหานคร

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	40,613,707	179,126,261	2,496,796	15,830,327
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	8, 32	388,685,845	360,413,837	118,018,137	214,607,562
ลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ	9, 32	210,621,598	598,552,754	-	-
รายได้ค้างรับ - สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย	10	325,519,666	301,507,431	-	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	11	911,954,629	1,337,505,832	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	32 (ค)	-	-	92,000,000	144,000,000
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16, 32 (ง)	127,426,477	134,926,615	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	65,306,091	58,483,589	6,497,961	4,472,347
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,070,128,013	2,970,516,319	219,012,894	378,910,236
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ลูกหนี้ชาวไร่ไม่หมุนเวียน		31,116,324	27,105,440	-	-
รายได้ค้างรับไม่หมุนเวียน - สำนักงานกองทุนอ้อย					
และน้ำตาลทราย	10	158,759,020	148,080,796	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	1,111,340,992	1,208,109,474	1,099,855,592	1,194,706,819
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	14	-	-	1,508,476,700	1,450,476,300
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	15	1,409,950	2,052,236	2,175	644,461
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - สุทธิ	32 (ค)	-	-	2,208,723,764	2,221,786,767
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ	16, 32 (ง)	193,261,017	272,940,066	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	17	3,971,127	3,971,127	3,971,127	3,971,127
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	18	5,674,842,200	5,432,152,570	37,244,820	27,810,732
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	19	31,063,464	31,092,103	17,805,707	16,530,690
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ	20	126,612,482	162,602,059	-	12,326,658
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		26,746,710	17,602,992	396,355	2,913,702
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		7,359,123,286	7,305,708,863	4,876,476,240	4,931,167,256
รวมสินทรัพย์		9,429,251,299	10,276,225,182	5,095,489,134	5,310,077,492

กรรมการ _____

วันที่ _____

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	22	-	343,161	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	21, 32	839,193,344	817,893,134	167,271,841
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
กิจการที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆ	22, 32 (จ)	2,611,879,730	2,617,912,052	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	295,988,187	384,135,916	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22, 32 (ฉ)	211,241,564	202,512,995	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22, 32 (ซ)	-	-	50,000,000
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	7,178,183	10,893,729	2,899,368
ส่วนของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24	8,042,319	7,495,294	3,662,990
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		4,665,850	6,462,099	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	23	9,831,435	14,415,779	4,960,462
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,988,020,612	4,062,064,159	228,794,661
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ - สุทธิ	22	488,474,763	487,792,626	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม - สุทธิ	22, 32 (ณ)	3,024,413,138	3,177,323,563	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย - สุทธิ	22, 32 (ข)	-	-	2,696,119,162
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	22	8,666,293	10,497,447	4,709,512
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ	24	56,742,223	38,040,201	20,145,078
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		3,578,296,417	3,713,653,837	2,720,973,752
รวมหนี้สิน		7,566,317,029	7,775,717,996	2,949,768,413

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญจำนวน 812,099,845 หุ้น				
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท	25	812,099,845	812,099,845	812,099,845
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญจำนวน 812,099,845 หุ้น				
มูลค่าชำระแล้วเต็มจำนวนหุ้นละ 1 บาท		812,099,845	812,099,845	812,099,845
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		954,665,813	954,665,813	954,665,813
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
- ทุนสำรองตามกฎหมาย	27	56,601,140	56,601,140	56,601,140
ยังไม่ได้จัดสรร		38,246,817	675,700,077	322,353,923
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		-	60,453	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		1,861,613,615	2,499,127,328	2,145,720,721
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		1,320,655	1,379,858	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,862,934,270	2,500,507,186	2,145,720,721
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		9,429,251,299	10,276,225,182	5,095,489,134

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขายและการให้บริการ	4,985,157,676	5,555,969,176	-	-
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(4,469,211,704)	(4,508,873,193)	-	-
กำไรขั้นต้น	515,945,972	1,047,095,983	-	-
รายได้อื่น 28	123,272,234	253,049,160	384,876,426	425,840,143
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน				
เงินตราต่างประเทศ	8,208,280	35,793,513	-	(10,914)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(304,175,681)	(321,610,076)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(501,313,536)	(388,305,625)	(278,542,964)	(140,930,720)
ต้นทุนทางการเงิน	(384,000,393)	(385,994,757)	(180,263,658)	(180,384,517)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13	63,783,415	71,854,032	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(478,279,709)	311,882,230	(73,930,196)	104,513,992
ภาษีเงินได้ 30	(33,491,120)	(40,213,584)	(12,341,771)	(7,699,024)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(511,770,829)	271,668,646	(86,271,967)	96,814,968

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
		บาท	บาท	บาท	บาท
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ต่อ)		(511,770,829)	271,668,646	(86,271,967)	96,814,968
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	24	(4,539,661)	-	(1,475,843)	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		612,764	-	-	-
		(3,926,897)	-	(1,475,843)	-
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย		-	(84,679)	-	(84,679)
โอนการขายเงินลงทุนเพื่อขาย		(60,453)	-	(60,453)	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย		-	16,936	-	16,936
		(60,453)	(67,743)	(60,453)	(67,743)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		(3,987,350)	(67,743)	(1,536,296)	(67,743)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(515,758,179)	271,600,903	(87,808,263)	96,747,225
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		(511,711,461)	271,621,488	(86,271,967)	96,814,968
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(59,368)	47,158	-	-
		(511,770,829)	271,668,646	(86,271,967)	96,814,968
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		(515,698,811)	271,553,745	(87,808,263)	96,747,225
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(59,368)	47,158	-	-
		(515,758,179)	271,600,903	(87,808,263)	96,747,225
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น					
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	31	(0.63)	0.33	(0.11)	0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม								
	ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	รวม
			ทุนสำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	การเปลี่ยนแปลงใน มูลค่ายุติธรรม				
					จัดสรรแล้ว -	เงินลงทุนเพื่อขาย			
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561	812,099,845	954,665,813	51,760,392	652,547,941	128,196	2,471,202,187	1,333,790	2,472,535,977	
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี พ.ศ. 2561									
เงินปันผลจ่าย	26	-	-	(243,628,604)	-	(243,628,604)	(1,390)	(243,629,994)	
สำรองตามกฎหมาย	27	-	4,840,748	(4,840,748)	-	-	-	-	
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น		-	-	-	-	-	300	300	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	271,621,488	(67,743)	271,553,745	47,158	271,600,903	
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	812,099,845	954,665,813	56,601,140	675,700,077	60,453	2,499,127,328	1,379,858	2,500,507,186	
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562	812,099,845	954,665,813	56,601,140	675,700,077	60,453	2,499,127,328	1,379,858	2,500,507,186	
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี พ.ศ. 2562									
เงินปันผลจ่าย	26	-	-	(121,814,902)	-	(121,814,902)	(435)	(121,815,337)	
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น		-	-	-	-	-	600	600	
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	(515,638,358)	(60,453)	(515,698,811)	(59,368)	(515,758,179)	
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	812,099,845	954,665,813	56,601,140	38,246,817	-	1,861,613,615	1,320,655	1,862,934,270	

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม	
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม		
			จัดสรรแล้ว -					การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนเพื่อขาย
			ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร				
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท			
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561	812,099,845	954,665,813	51,760,392	683,571,019	128,196	2,502,225,265		
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี พ.ศ. 2561								
เงินปันผลจ่าย	26	-	-	(243,628,604)	-	(243,628,604)		
สำรองตามกฎหมาย	27	-	4,840,748	(4,840,748)	-	-		
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	96,814,968	(67,743)	96,747,225		
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	812,099,845	954,665,813	56,601,140	531,916,635	60,453	2,355,343,886		
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562	812,099,845	954,665,813	56,601,140	531,916,635	60,453	2,355,343,886		
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี พ.ศ. 2562								
เงินปันผลจ่าย	26	-	-	(121,814,902)	-	(121,814,902)		
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	(87,747,810)	(60,453)	(87,808,263)		
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	812,099,845	954,665,813	56,601,140	322,353,923	-	2,145,720,721		

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(478,279,709)	311,882,230	(73,930,196)	104,513,992
รายการปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้				
เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน				
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29	344,217,169	289,555,157	6,368,649
- ดอกเบี้ยรับ	28	(59,301,016)	(82,887,779)	(147,086,517)
- เงินปันผลรับ	28	(204,680)	(204,680)	(126,720,354)
- ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	8, 9	4,619,625	(5,947,375)	(2,276,250)
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	11	(7,621,386)	12,271,688	-
- ค่าเผื่อการตัดจ่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	18	98,419,224	-	-
- ค่าเผื่อการตัดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	14,999,000
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	32 (ค)	-	-	122,545,905
- (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย		(149,829)	-	(149,829)
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		1,570,410	(1,581,442)	-
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	18, 19	30,628,696	11,164,417	7,181
- ต้นทุนทางการเงิน		384,000,393	385,994,757	180,263,658
- ส่วนแบ่ง (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	(63,783,415)	(71,854,032)	-
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	24	18,629,754	5,132,990	6,814,031
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน		272,745,236	853,525,931	(19,164,722)
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		(27,756,074)	(103,545,050)	(44,842,149)
- รายได้ค้างรับ - สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย	10	(24,012,235)	(301,507,431)	-
- ลูกหนี้ชาวไร่		382,795,597	274,509,644	2,276,250
- สินค้าคงเหลือ		433,172,589	(289,005,282)	-
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(6,822,502)	(25,423,096)	(2,025,614)
- ลูกหนี้ชาวไร่ไม่หมุนเวียน		(4,010,884)	(27,105,440)	-
- รายได้ค้างรับไม่หมุนเวียน - สำนักงานกองทุนอ้อย และน้ำตาลทราย	10	(10,678,224)	(148,080,796)	-
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		(9,143,718)	(9,234,930)	2,517,347
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		18,842,448	92,212,246	(183,853)
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น		(4,584,344)	(10,115,011)	1,678,384
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	24	(3,920,368)	(1,604,537)	(418,750)
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		1,016,627,521	304,626,248	(60,163,107)
- รับคืนภาษีเงินได้		12,182,795	5,073,168	-
- จ่ายภาษีเงินได้		(10,400,100)	(54,173,790)	-
- จ่ายดอกเบี้ย		(381,573,335)	(376,287,312)	(193,332,048)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		636,836,881	(120,761,686)	(253,495,155)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	59,301,016	82,887,779	170,099,721	94,347,515
รับเงินปันผล	65,905,350	91,076,782	245,138,724	315,879,941
เงินสดรับจากการลงทุนของบริษัทร่วม	13 94,851,227	-	94,851,227	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	14 -	-	(72,999,400)	(4,999,700)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเมื่อขาย	716,549	-	716,549	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	32 (ค) -	-	1,222,124,798	255,867,998
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	32 (ค) -	-	(1,279,607,700)	(242,000,000)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่	16 123,393,836	226,452,097	-	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่	16 (36,214,649)	(101,155,459)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	17 -	(3,971,127)	-	(3,971,127)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	309,539	2,700,935	-	1,588,785
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(692,670,190)	(907,204,434)	(14,862,980)	(11,246,497)
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกรวมเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(18,983,633)	(11,707,336)	-	-
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน	(403,390,955)	(620,920,763)	365,460,939	405,466,915
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
และอื่นๆ (ลดลง) เพิ่มขึ้น	22 (6,375,483)	1,481,950,335	(748,000)	(89,940,878)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ	22 299,625,000	-	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ	22 (387,090,592)	(383,724,249)	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม	22 (144,181,856)	(149,552,871)	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเข้าซื้อ	(12,150,906)	(13,155,023)	(2,768,497)	(2,011,259)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ				
จากส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม	-	300	-	-
จ่ายเงินปันผล	(121,784,643)	(243,778,493)	(121,782,818)	(243,597,822)
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(371,958,480)	691,739,999	(125,299,315)	(335,549,959)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(138,512,554)	(49,942,450)	(13,333,531)	(2,362,872)
คงเหลือต้นปี	179,126,261	229,068,711	15,830,327	18,193,199
คงเหลือปลายปี	40,613,707	179,126,261	2,496,796	15,830,327
รายการที่ไม่กระทบเงินสด				
หนี้สินตามสัญญาเข้าซื้อเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6,604,206	9,240,211	2,221,955	3,204,602

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งจัดตั้งขึ้นและดำเนินกิจการในประเทศไทย และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ดังนี้

สำนักงานใหญ่: ตั้งอยู่เลขที่ 237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190

สำนักงานสาขา: ตั้งอยู่เลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”

การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกิจการสามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล
- 2) ธุรกิจจำหน่ายวัสดุการเกษตร
- 3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
- 4) ธุรกิจอื่นๆ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

2 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำคัญซึ่งใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้องในนโยบายการบัญชีในลำดับต่อไป

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติรวมทั้งกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือรายการที่มีความซับซ้อน และเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 4

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่เมื่อมีความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (IFRS 15)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอน ในการกำหนดและรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งกำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายได้ตามหลักการการโอนการควบคุม คือ รับรู้รายได้เพื่อให้สะท้อนถึงการโอนการควบคุมในสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินค้าและบริการที่ได้โอนไป แทนหลักการรับรู้รายได้ตามหลักการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในสินค้าและบริการไปยังผู้ซื้อตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (TAS 11) เรื่อง รายได้จากสัญญาก่อสร้าง และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (TAS 18) เรื่อง รายได้ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมีผลทำให้กลุ่มกิจการมีจังหวะเวลาการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าบางส่วนที่เปลี่ยนแปลงไป จากการรับรู้รายได้เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เป็นการรับรู้รายได้เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวไม่เป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

ข) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 ได้ปรับปรุงเพื่ออธิบายให้ชัดเจนในกรณีที่เกิดกิจการร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต์ หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเลือกวิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน กิจการต้องเลือกวิธีการนี้สำหรับแต่ละบริษัทร่วมหรือแต่ละการร่วมค้าแยกต่างหากหากต่างกัน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรก

โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

ค) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ได้ปรับปรุงเพื่ออธิบายให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการโอนจากหรือโอนมาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนแปลงการใช้งานสนับสนุน โดยการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจะเกิดขึ้นเมื่ออสังหาริมทรัพย์นั้นเข้านิยามหรือสิ้นสุดการเป็นไปตามนิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การเปลี่ยนแปลงความตั้งใจของฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้หลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน

โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

ง) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทน
จ่ายล่วงหน้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 22 ได้อธิบายให้ชัดเจนในกรณีที่กิจการได้จ่ายหรือรับล่วงหน้า
เป็นเงินตราต่างประเทศ เกี่ยวกับวันที่รับรู้รายการซึ่งกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาใช้ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
ของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย หรือรายได้

โดยการปฏิบัติตามการตีความตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ
ต่อกลุ่มกิจการ

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

กลุ่มกิจการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้
ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

ก) เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32	เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9	เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16	เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน หน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19	เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินกลุ่มนี้กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าและ
การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การตัดค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน การบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยง การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้สัญญาเช่า
เกือบทั้งหมดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป
กลุ่มกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่ง
สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับอื่น ๆ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ ได้แก่

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12	เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19	เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23	เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28	เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9	เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 23	เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าการรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ของเงินปันผลจากตราสารทุน ให้รับรู้ภาษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับการรับรู้รายการหรือเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้เกิดกำไรที่นำมาจัดสรรเงินปันผล

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชำระผลประโยชน์) ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการบัญชีสำหรับกรณีที่มีการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชำระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ โดยเมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงการได้เกิดขึ้น กิจการจะต้องใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่มีการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชำระผลประโยชน์ ในการคำนวณต้นทุนบริการในปัจจุบันและดอกเบี้ยสุทธิต่อระยะเวลาที่เหลือของรอบระยะเวลารายงานภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าหากสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขที่เกิดจากเงินที่กู้มาโดยเฉพาะนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย ยอดคงเหลือของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะดังกล่าว กิจการต้องนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืมที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปด้วย

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ส่วนได้เสียระยะยาวในบริษัทร่วมและการร่วมค้า) ได้อธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับส่วนได้เสียระยะยาวในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึ่งโดยเนื้อหาแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้น แต่ไม่ได้นำวิธีส่วนได้เสียมาถือปฏิบัติ กิจการจะต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ก่อนรับรู้การปันส่วนผลขาดทุนและการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เงื่อนไขการชำระก่อนกำหนดและค่าชดเชยที่ติดลบ) การปรับปรุงทำให้กิจการสามารถวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินบางรายการที่มีเงื่อนไขการชำระก่อนกำหนด ที่มีค่าชดเชยในมูลค่าที่ติดลบ มีสิทธิที่จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายแทนการวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้รวมถึงเงินให้กู้ยืมบางประเภทและตราสารหนี้ โดยการที่จะวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายได้นั้นค่าชดเชยในมูลค่าที่ติดลบจะต้องเป็นจำนวนเงินที่สมเหตุสมผลสำหรับการยกเลิกสัญญาที่กำหนด และตามโมเดลธุรกิจกลุ่มกิจการถือสินทรัพย์นั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ ได้อธิบายวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์และหนี้สิน ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันในกรณีที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ ในเรื่องดังต่อไปนี้

- กิจการต้องสมมติว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะตรวจสอบวิธีการทางภาษีที่มีความไม่แน่นอน และมีความรู้เกี่ยวกับ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วน โดยไม่นำเหตุผลว่าจะตรวจพบหรือไม่มาเป็นข้อในการพิจารณา
- หากกิจการสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีที่มีความ ไม่แน่นอน กิจการต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคำนวณบัญชีภาษีเงินได้ด้วย
- กิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เคยอ้างอิงในการใช้ ดุลยพินิจหรือประมาณการมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการ

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และ ฉบับปรับปรุงใหม่ดังกล่าว

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) บริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่ม กิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อ กลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการลงทุนและมีความสามารถ ทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อำนาจเหนือผู้ที่ได้รับการควบคุม กลุ่ม กิจการรวมงบการเงินของบริษัท ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นำงบการเงินของ บริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุม

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำหรับการซื้อบริษัทย่อย ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถูกซื้อ และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ่งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือ หนี้สินที่ผู้ซื้อคาดว่าจะต้องจ่ายชำระตามข้อตกลง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น มูลค่า เริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา และหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วย มูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ โดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ส่วนเกินของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อ ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ที่มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ ของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มาเนื่องจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกำไรขาดทุน

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือและกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ

รายชื่อของบริษัทย่อยหลักของกลุ่มกิจการและผลกระทบทางการเงินจากการซื้อและการจำหน่ายบริษัทย่อยได้แสดงไว้ในหมายเหตุข้อ 14

(2) รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของเจ้าของของกลุ่มกิจการ สำหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ และกำไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ

(3) การจำหน่ายบริษัทย่อย

เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ส่วนได้เสียในกิจการที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้ราคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรูปของบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน สำหรับทุกจำนวนที่เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นจะถูกปฏิบัติเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจำหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป

(4) บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ่งโดยทั่วไปก็คือการที่กลุ่มกิจการถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม

(5) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการรวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน

ถ้าส่วนได้เสียของเจ้าของในบริษัทร่วมนั้นลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ กิจการต้องจัดประเภทรายการที่เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้ากำไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของที่ลดลง กำไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริษัทร่วมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกำไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่งในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้น จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมนั้นซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใดๆซึ่งโดยเนื้อหาแล้ว ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วม กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริษัทร่วม

กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้เกิดขึ้นกลุ่มกิจการจะคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปที่ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำไรขาดทุน

รายการกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีตามสัดส่วนเท่าที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า บริษัทร่วมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ กำไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริษัทร่วมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

(6) งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน

รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัททำเนิงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของบริษัท

(ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์กรประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์กรประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทางถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชีซึ่งจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ชาวไร่

ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ลูกหนี้ชาวไร่แสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มกิจการมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ค้างชำระหนี้ของลูกหนี้ ประวัติการชำระหนี้ หลักประกัน และการคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้แต่ละราย โดยกลุ่มกิจการจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน (หลังหักมูลค่าประเมินของหลักประกันของลูกหนี้) ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

2.7 สินค้าคงเหลือ

สินค้านำคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้านำคงเหลือโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที่ได้รับคืน ต้นทุนของสินค้านำสำเร็จรูปและงานระหว่างทำประกอบด้วยค่าวัสดุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าสูญหายในการผลิต ซึ่งเป็นส่วนตามเกณฑ์การดำเนินงานตามปกติแต่ไม่รวมต้นทุนการกักขัง

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรูป รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าสำหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพตามความจำเป็น

2.8 เงินลงทุนอื่น

เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า รับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ

เงินลงทุนเพื่อค่าและเงินลงทุนเพื่อขาย

เงินลงทุนเพื่อค่าและเงินลงทุนเพื่อขายวัดมูลค่าในเวลาภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อขายรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขายนั้นออกไป

เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนด

เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนดวัดมูลค่าภายหลังด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า

เงินลงทุนทั่วไป

เงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า

การจำหน่ายเงินลงทุน

ในการจำหน่ายเงินลงทุนผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นรวมถึงผลสะสมของรายการกำไร และขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้าของ จะบันทึกรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วนราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะกำหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

2.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจัดประเภทเป็น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทำรายการ

กลุ่มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ที่กลุ่มกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กลุ่มกิจการจะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงออก

หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะคำนวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อที่ปันส่วนราคาทุนตลอดระยะเวลาอายุการให้ประโยชน์

2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุน และต่อมาแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะมีการตัดรายการขึ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกด้วยมูลค่าตามบัญชีคงเหลือของขึ้นส่วนนั้น มูลค่าตามบัญชีของขึ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกสำหรับค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่นๆ กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ที่ดินไม่มีคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณด้วยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ได้ ประมาณการไวกของสินทรัพย์แต่ละชนิด ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	10 ปี - 30 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	2 ปี - 40 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	2 ปี - 30 ปี
เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตร	2 ปี - 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 ปี - 20 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี - 10 ปี

กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลารายงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และแสดงในกำไรหรือขาดทุนอื่น – สุทธิ

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2.11.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนโดยคำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์ ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ในระยะเวลา 5 ปี

2.11.2 สิทธิในการใช้สายส่งไฟฟ้า

รายจ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิในการใช้สายส่งไฟฟ้า ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและตัดจำหน่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์เป็นเวลา 20 ปี

2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด (เช่น เครื่องหมายการค้าและใบอนุญาต) ซึ่งไม่มีการตัดจำหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากเครื่องหมายการค้าและใบอนุญาตซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.13 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบกำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะบันทึกส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

2.14 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็นรายได้ทางการเงินค้างรับ รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกจะรวมอยู่ในการวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลากการให้เช่า

2.15 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างเงิน (หักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำระหนี้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดทำรายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจำหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลานานน้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.15.1 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขต้องนำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือสินทรัพย์ที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการส่วนใหญ่ ที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง

รายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนำเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ ที่ยังไม่ได้นำไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุนเป็นการชั่วคราวก่อน ต้องนำมาหักจากต้นทุนการกู้ยืมที่สามารถตั้งขึ้นเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วย

- ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาว รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้องที่ผู้กู้ต้องรับภาระ
- จำนวนที่ตัดบัญชีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ ต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามลำดับ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ก่อนข้างต้นว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินงานอยู่ และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีตั้งเต็มจำนวนตามวิธีนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน

อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี และกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ก่อนข้างต้นว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างต้นว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ก่อนข้างต้นว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2.17 ผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มกิจการได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการในหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์

สำหรับโครงการสมทบเงิน กลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจำนวนเงินที่คงที่ กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุমানที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสำหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ สำหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรือหักออกเมื่อครบกำหนดจ่าย

สำหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการและค่าตอบแทน

หนี้สินสำหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกำหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปัจจัยอื่น

กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานและจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

2.18 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มกิจการจะบันทึกประมาณการหนี้สิน (ยกเว้นเรื่องผลประโยชน์พนักงาน) เป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการต้องสูญเสียทรัพยากรออกไปและตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจำนวนที่ต้องจ่าย ในกรณีที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับคืนประมาณการหนี้สินที่เป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกำหนดความน่าจะเป็นที่จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชำระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ำ

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กำลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

2.19 การรับรู้รายได้

รายได้หลักรวมถึงรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อื่น ๆ ที่กลุ่มกิจการได้รับการขนส่งสินค้าและให้บริการในกิจกรรมตามปกติทางธุรกิจ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้เมื่อคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ก่อนช่วงแน่ที่จะได้รับชำระ เมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ

สำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการจะแยกแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหากจากกัน และจะบันทึกส่วนราคาของรายการในสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศ หรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ และกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามภาระนั้นแล้ว

การขายสินค้า

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาแล้วเสร็จ โดยการส่งมอบสินค้าและโอนการควบคุมในสินค้านั้นให้แก่ลูกค้า ซึ่งภาระที่ต้องปฏิบัติอาจเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือตลอดช่วงเวลาหนึ่ง

การให้บริการ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการให้บริการเมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว โดยกลุ่มกิจการเสร็จสิ้นการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ทั้งนี้กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาให้บริการที่มีลักษณะการให้บริการแบบต่อเนื่องตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงรอบระยะเวลาการชำระเงินตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ

รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ส่วนรายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น

รายได้อื่น

รายได้อื่นบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

2.20 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายไปผู้ถือหุ้นของของบริษัทจะรับรู้ในด้านหนี้สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลระหว่างกาลจะรับรู้เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

2.21 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

กลุ่มกิจการนำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มกิจการเป็นเกณฑ์ในการกำหนดส่วนงาน (ดูรายละเอียดในหมายเหตุข้อ 6)

2.22 ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,917.89 ล้านบาท และ 9.78 ล้านบาท ตามลำดับ (พ.ศ. 2561 : จำนวน 1,091.55 ล้านบาท และ 186.53 ล้านบาท ตามลำดับ) อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการใช้นโยบายและวิธีการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และสถานการณ์อื่นๆ โดยในส่วนของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นวงเงินสำหรับดำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งสามารถต่ออายุได้ ภายใต้เงื่อนไขที่กลุ่มกิจการยังคงสามารถดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนตามข้อกำหนดของสถาบันการเงิน รวมทั้งกลุ่มกิจการได้มีการขอขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีให้เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว ผู้บริหารของกลุ่มกิจการเชื่อมั่นว่า กลุ่มกิจการมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจตามที่กลุ่มกิจการต้องการ และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในอีก 12 เดือนข้างหน้านับจากวันที่ในรายงานนี้ และสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคตได้ ดังนั้นงบการเงินนี้จึงได้จัดทำขึ้นตามข้อสมมติฐานทางการเงินที่ว่าการบัญชีที่ว่ากลุ่มบริษัทจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึง ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการ จึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำให้เสียหายต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากกลุ่มกิจการดำเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากสกุลเงินที่หลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลักเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากรายการธุรกรรมในอนาคต กลุ่มกิจการใช้สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดธุรกิจรวมทั้งหมดที่ใช้ธนูปันธุ์ด้านอัตราดอกเบี้ยต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการฝ่ายการเงินก่อนเข้าทำรายการ กลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพย์ที่ต้องอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มกิจการสามารถระดมทุนโดยการกู้ยืมระยะยาวด้วยอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

3.1.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ชาวไร่ และเงินให้กู้ยืมฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มโนนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าและปล่อยเงินกู้ยืมให้แก่ลูกหนี้ที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายจำกัดวงเงินการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม ทั้งนี้กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

3.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบหมายถึงการดำรงไว้ซึ่งเงินสดและหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับอย่างเพียงพอ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอและความสามารถในการบริหารความเสี่ยง ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการตั้งเป้าหมายจะดำรงความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อให้มีความเพียงพอเนื่องจากลักษณะปกติทางธุรกิจของกลุ่มกิจการมีกระแสเงินสดเข้าออกเป็นจำนวนเงินค่อนข้างสูง

3.2 ปัจจัยความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

3.2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำตาลทรายและราคาอ้อย

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำตาลทรายและราคาอ้อย เนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกควบคุมและกำกับดูแลจากภาครัฐ ผ่านคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายภายใต้พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 โดยมีการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้สุทธิของระบบระหว่างเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลภายใต้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ โดยเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 70 ซึ่งคือราคาอ้อย และโรงงานจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 30 ซึ่งคือผลตอบแทนการผลิต

รายได้สุทธิของระบบอ้อยและน้ำตาลทรายคำนวณจากรายได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในประเทศ และรายได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายต่างประเทศ หักด้วยค่าใช้จ่ายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยในปัจจุบันสัดส่วนน้ำตาลส่งออกเทียบกับน้ำตาลขายภายในประเทศประมาณ 70:30

ทั้งนี้ราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายจะเป็นไปตามกลไกการค้าเสรี

3.3 การบัญชีสำหรับอนุพันธ์ทางการเงิน

กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาในอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินซึ่งส่วนมากจะประกอบด้วยสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวไม่รับรู้ในงบการเงินในวันเริ่มแรกและจะรับรู้เมื่อครบกำหนดตามสัญญา

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าช่วยป้องกันกลุ่มกิจการจากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา กำหนดอัตราที่จะใช้รับสินทรัพย์หรืออัตราที่จะจ่ายหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ จำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจำนวนเงินที่จะได้รับจากสินทรัพย์หรือที่ต้องจ่ายชำระหนี้สินจะนำไปหักกลับกับมูลค่าของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง รายการกำไรและขาดทุนจากอนุพันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมจะนำมาหักกลับกันในการนำเสนอรายงานทางการเงินโดยแสดงอยู่ในต้นทุนทางการเงินในงบกำไรขาดทุน ส่วนรายการกำไรและขาดทุนจากอนุพันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการค้าปกติจะนำมาหักกลับกันในการนำเสนอรายงานทางการเงินโดยแสดงอยู่ในรายได้อื่น - สุทธิในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.4 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

การวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ข้อมูลระดับที่ 1 : ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับที่ 2 : ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคา) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
- ข้อมูลระดับที่ 3 : ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

ตารางต่อไปนี้จะแสดงเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มกิจการที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า และความแตกต่างของระดับข้อมูล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	งบการเงินรวม			
	ข้อมูลระดับ 1 บาท	ข้อมูลระดับ 2 บาท	ข้อมูลระดับ 3 บาท	รวม บาท
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	207,803,654	-	207,803,654
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	งบการเงินรวม			
	ข้อมูลระดับ 1 บาท	ข้อมูลระดับ 2 บาท	ข้อมูลระดับ 3 บาท	รวม บาท
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	63,290,709	-	63,290,709

เทคนิคการประเมินมูลค่า

เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าใช้เทคนิคการเปรียบเทียบราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาเสนอซื้อขายจากนายหน้า สัญญาแบบเดียวกันที่มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องและราคาเสนอซื้อขายสะท้อนลักษณะรายการที่แท้จริงสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน

ในระหว่างปี กลุ่มกิจการไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

4 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

4.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า และลูกหนี้ชาวไร่

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้าง หลักประกัน และสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

กลุ่มกิจการมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ค้างชำระหนี้ของลูกหนี้ โดยบริษัทจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน (หลังหักมูลค่าประเมินของหลักประกันของลูกหนี้)

4.2 ประมาณการการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งคำนวณด้วยจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายกับมูลค่าจากการใช้ มูลค่าจากการใช้คำนวณจากการประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคต ประมาณการกระแสเงินสด รวมถึงการใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคิดลดกระแสเงินสด และประมาณการการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ทั้งนี้กลุ่มกิจการใช้ผู้ประเมินอิสระในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

4.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสำหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้ และกลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

4.4 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบันของการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการตาย และอัตราการลาออก การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานเหล่านี้ จะมีผลต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มกิจการได้กำหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปีซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ในการกำหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสมดังกล่าว กลุ่มกิจการใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระของหนี้สินค่าตอบแทนพนักงาน

รายละเอียดสมมติฐานที่สำคัญอื่นๆ เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุข้อ 24

4.5 ประมาณการราคาวัตถุดิบ

กลุ่มกิจการรับซื้ออ้อยสำหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561 โดยใช้ประกาศราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการผลิตปี 2560/2561 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งปรับด้วยระดับความหวานของอ้อยที่รับซื้อในการบันทึกค่าอ้อยและเจ้าหนี้ค่าอ้อยสำหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561 และจนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายยังไม่ได้ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายสำหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561

กลุ่มกิจการรับซื้ออ้อยสำหรับฤดูการผลิตปี 2561/2562 โดยใช้ประกาศราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการผลิตปี 2561/2562 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งปรับด้วยระดับความหวานของอ้อยที่รับซื้อในการบันทึกค่าอ้อยและเจ้าหนี้ค่าอ้อยสำหรับฤดูการผลิตปี 2561/2562 และจนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายยังไม่ได้ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายสำหรับฤดูการผลิตปี 2561/2562

กลุ่มกิจการรับซื้ออ้อยสำหรับฤดูการผลิตปี 2562/2563 โดยใช้ประกาศราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการผลิตปี 2561/2562 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งปรับด้วยระดับความหวานของอ้อยที่รับซื้อในการบันทึกค่าอ้อยและเจ้าหนี้ค่าอ้อยสำหรับฤดูการผลิตปี 2562/2563 และจนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายยังไม่ได้ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายสำหรับฤดูการผลิตปี 2562/2563 เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดฤดูการผลิต

5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

6 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานที่รายงานอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มกิจการซึ่งถูกสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ซึ่งก็คือคณะกรรมการที่บริหารและเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานเพื่อการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้พิจารณาแล้วว่าส่วนงานที่รายงานมีดังนี้

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล
- ธุรกิจจำหน่ายวัสดุการเกษตร
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
- ธุรกิจอื่นๆ

ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานใช้กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงานในการพิจารณาผลการดำเนินงาน

นโยบายการบัญชีสำหรับส่วนงานดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการบัญชีที่กล่าวไว้ในหัวข้อสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รายการขายกับลูกค้าภายนอกส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 57.93 (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 57.72) ของกลุ่มกิจการเป็นการขายต่างประเทศ โดยรายการขายต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากประเทศในแถบเอเชีย นอกจากนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกลุ่มกิจการอยู่ในประเทศไทย

ลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มกิจการไม่มีรายได้จากรายการขายกับลูกค้าภายนอกรายใดรายหนึ่งที่มีมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มกิจการ จึงมิได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มกิจการ แสดงดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท														
ธุรกิจผลิตและจำหน่าย														
น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล		ธุรกิจจำหน่ายวัสดุการเกษตร		ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ		ธุรกิจอื่นๆ		รวม		รายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม		
พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	
รายได้จากการขายและการให้บริการ														
- รายได้ระหว่างส่วนงาน														
	303	243	278	292	414	417	71	87	1,066	1,039	(1,066)	(1,039)	-	-
- รายได้จากลูกค้าภายนอก														
	3,987	4,366	375	435	479	557	144	198	4,985	5,556	-	-	4,985	5,556
รวม	4,290	4,609	653	727	893	974	215	285	6,051	6,595	(1,066)	(1,039)	4,985	5,556
กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน														
	50	350	73	93	207	410	14	39	344	892	172	155	516	1,047
รายได้อื่น														
													123	253
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร														
													(797)	(674)
ต้นทุนทางการเงิน														
													(384)	(386)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม														
													64	72
ภาษีเงินได้														
													(34)	(40)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี														
													(512)	272
จังหวะเวลาการรับรู้รายได้														
เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น														
(point in time)														
	4,265	4,609	581	641	893	974	215	285	5,954	6,509	(1,010)	(1,013)	4,944	5,496
ตลอดช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัติตามภาระ														
ที่ต้องปฏิบัติ (over time)														
	25	-	72	86	-	-	-	-	97	86	(56)	(26)	41	60
รวมรายได้	4,290	4,609	653	727	893	974	215	285	6,051	6,595	(1,066)	(1,039)	4,985	5,556

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท														
	ธุรกิจผลิตและจำหน่าย													
	น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล		ธุรกิจจำหน่ายวัสดุการเกษตร		ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ		ธุรกิจอื่นๆ		รวม		รายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	800	1,220	93	113	7	7	18	1	918	1,341	(6)	(3)	912	1,338
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	3,491	3,431	93	105	1,513	1,608	594	303	5,691	5,447	(16)	(15)	5,675	5,432
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ	1,594	2,020	159	513	5,149	5,299	5,121	5,310	12,023	13,142	(9,181)	(9,636)	2,842	3,506
สินทรัพย์รวม	5,885	6,671	345	731	6,669	6,914	5,733	5,614	18,632	19,930	(9,203)	(9,654)	9,429	10,276

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสดในมือ	440,000	440,000	80,000	80,000
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	40,173,707	178,686,261	2,416,796	15,750,327
	40,613,707	179,126,261	2,496,796	15,830,327

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักร้อยละ 0.38 ต่อปี

8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น - สุทธิ</u>				
ไม่เกิน 3 เดือน	32,285,144	86,261,596	-	-
3 เดือน - 6 เดือน	-	383,051	-	-
6 เดือน - 12 เดือน	-	285,477	-	-
เกินกว่า 12 เดือน	17,908,779	18,424,714	7,763,431	7,763,431
	50,193,923	105,354,838	7,763,431	7,763,431
<u>หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ</u>	(17,908,788)	(18,424,722)	(7,763,431)	(7,763,431)
	32,285,135	86,930,116	-	-
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
ไม่เกิน 3 เดือน	197,843,567	61,070,005	-	-
3 เดือน - 6 เดือน	14,901	16,142	-	-
เกินกว่า 12 เดือน	16,456	-	-	-
	197,874,924	61,086,147	-	-
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
รายได้ค้างรับ - กิจการอื่น	48,499,462	52,940,876	-	3,507
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	441,632	34,161,886	-	6,955,000
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น	469,090	482,413	2,550	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	21,268	768,423	59,300,532	5,983,236
เงินทดรองจ่าย	608,175	330,000	8,500	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	108,486,159	123,713,976	1,438,415	2,966,105
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	57,268,140	80,281,344
เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	118,418,370
	158,525,786	212,397,574	118,018,137	214,607,562
<u>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ</u>	388,685,845	360,413,837	118,018,137	214,607,562

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

9 ลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้ชาวไร่				
- บุคคลอื่น	296,213,210	677,255,984	67,753,806	70,030,056
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	3,561,157	5,313,980	-	-
	299,774,367	682,569,964	67,753,806	70,030,056
<u>หัก</u> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(89,152,769)	(84,017,210)	(67,753,806)	(70,030,056)
	210,621,598	598,552,754	-	-

ลูกหนี้ชาวไร่ - บุคคลอื่น สามารถแยกตามฤดูกาลผลิตได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ฤดูกาลผลิตปี 2563/2564	42,305,410	-	-	-
ฤดูกาลผลิตปี 2562/2563	102,922,510	84,098,910	-	-
ฤดูกาลผลิตปี 2561/2562	30,300,470	466,105,500	-	-
ฤดูกาลผลิตปี 2560/2561	12,599,878	12,351,894	-	-
ฤดูกาลผลิตปี 2559/2560	12,797,978	12,898,951	-	-
ฤดูกาลผลิตปี 2558/2559	14,472,705	15,697,985	-	-
ฤดูกาลผลิตปี 2557/2558	9,967,145	11,817,381	-	-
ฤดูกาลผลิตก่อนปี 2557/2558	70,847,114	74,285,363	67,753,806	70,030,056
	296,213,210	677,255,984	67,753,806	70,030,056
<u>หัก</u> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(89,152,769)	(84,017,210)	(67,753,806)	(70,030,056)
	207,060,441	593,238,774	-	-

ลูกหนี้ชาวไร่ - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สามารถแยกตามฤดูกาลผลิตได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ฤดูกาลผลิตปี 2563/2564	761,584	-	-	-
ฤดูกาลผลิตปี 2562/2563	2,658,012	3,164,043	-	-
ฤดูกาลผลิตปี 2561/2562	141,561	2,149,937	-	-
	3,561,157	5,313,980	-	-

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

10 รายได้ค้างรับ - สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

รายได้ค้างรับจากสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นเงินชดเชยที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับชดเชยจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งประกอบด้วยผลต่างราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ อ้อยและน้ำตาลทราย และเงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย เนื่องจากในฤดูการผลิตปี 2560/2561 และ ปี 2561/2562 ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการคาดว่าจะราคาอ้อยขั้นสุดท้ายจะต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 56 กำหนดให้ในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นให้กองทุนจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การประมาณการราคาอ้อยขั้นสุดท้ายยังมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างๆ ในอนาคต เช่น ราคาขายและอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ทำให้ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายที่จะประกาศอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้บันทึกรายได้ค้างรับสำหรับเงินชดเชยค่าอ้อยในงบการเงินรวมด้วยผลต่างราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นอยู่ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน และบันทึกเงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายเป็นส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบการเงินรวม

11 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
วัตถุดิบ	32,153,027	36,762,018	-	-
สินค้าสำเร็จรูป	763,719,241	1,216,829,562	-	-
สินค้าซื้อมาเพื่อขาย	48,285,711	36,824,331	-	-
สินค้านำระหว่างผลิต	27,744,526	14,111,742	-	-
วัสดุโรงงาน	50,466,967	50,436,432	-	-
	922,369,472	1,354,964,085	-	-
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ				
สินค้าเก่าและเสื่อมสภาพ				
- วัตถุดิบ	(585,310)	(613,480)	-	-
- สินค้านำระหว่างผลิต	(7,345,433)	(2,814,693)	-	-
- วัสดุโรงงาน	(1,125,414)	(1,125,414)	-	-
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับต่ำกว่าราคาทุน				
- สินค้าสำเร็จรูป	(1,358,686)	(13,482,642)	-	-
	(10,414,843)	(18,036,229)	-	-
สินค้านำระหว่างทาง	-	577,976	-	-
	911,954,629	1,337,505,832	-	-

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)**หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ****สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562**

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจำนวน 4,198.99 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 4,338.83 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - น้ำตาลทรายดิบเทกอง ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเป็นจำนวน 1.36 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 13.48 ล้านบาท) เนื่องจากราคาขายน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก หมายเลข 11 ปรับตัวลดลงทำให้มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับต่ำกว่าราคาทุน โดยประมาณจากราคาขายที่คาดว่าจะได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายที่จำเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้ ซึ่งกลุ่มกิจการได้บันทึกค่าเผื่อดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้กรมสรรพากร	58,219,538	53,096,478	4,474,853	4,309,459
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด	4,794,329	4,965,999	7,305	162,888
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,292,224	421,112	2,015,803	-
	65,306,091	58,483,589	6,497,961	4,472,347

13 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

จำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
บริษัทร่วม	1,111,340,992	1,208,109,474	1,099,855,592	1,194,706,819

จำนวนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	บาท	บาท
บริษัทร่วม	63,783,415	71,854,032

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	สถานที่ประกอบ ธุรกิจ/ประเทศที่ จดทะเบียนจัดตั้ง	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนของ ส่วนได้เสียโดยตรง (ร้อยละ)	ลักษณะ ความสัมพันธ์	วิธีการวัดมูลค่า
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์	ประเทศไทย	ลงทุนในกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน ประเภทโรงไฟฟ้า	33.05	บริษัทร่วม	วิธีส่วนได้เสีย

กลุ่มกิจการไม่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสำหรับบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม โดยสรุป

	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5,096,718	7,519,466
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	106,939,931	245,124,078
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	112,036,649	252,643,544
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,250,000,000	3,402,000,000
หนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,011,228	2,816,914
หนี้สินหมุนเวียนรวม	3,011,228	2,816,914
สินทรัพย์สุทธิ	3,359,025,421	3,651,826,630

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม โดยสรุป

	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
รายได้ดอกเบี้ย	244,178,669	264,175,036
รายได้รวม	244,178,669	264,175,036
ค่าใช้จ่ายรวม	(26,962,682)	(27,291,191)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(24,220,696)	(19,468,556)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	192,995,291	217,415,289

ข้อมูลข้างต้นเป็นจำนวนที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมดังกล่าว) และปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและบริษัทร่วม

การกระทบบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

การกระทบบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม

	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	3,651,826,630	3,709,371,341
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	192,995,291	217,415,289
เงินปันผลจ่าย	(198,796,500)	(274,960,000)
การลดมูลค่าหน่วยลงทุน	(287,000,000)	-
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี	3,359,025,421	3,651,826,630
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม (ร้อยละ 33.05%)	1,111,340,992	1,208,109,474
มูลค่าตามบัญชี	1,111,340,992	1,208,109,474

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี	1,208,109,474	1,227,127,544	1,194,706,819	1,194,706,819
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	(65,700,670)	(90,872,102)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม	63,783,415	71,854,032	-	-
การลดมูลค่าหน่วยลงทุน	(94,851,227)	-	(94,851,227)	-
ราคาตามบัญชีปลายปี	1,111,340,992	1,208,109,474	1,099,855,592	1,194,706,819

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) มีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (“กองทุนรวมฯ”) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 115,672,228 หน่วย รวมเป็นจำนวนเงิน 1,111.34 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 1,208.11 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 33.05 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมฯ ที่มีการเสนอขายต่อสาธารณะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ของกลุ่มกิจการ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน 948.51 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 1,145.16 ล้านบาท)

14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี	1,450,476,300	1,445,476,600
ลงทุนเพิ่มขึ้น	72,999,400	4,999,700
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(14,999,000)	-
ราคาตามบัญชีปลายปี	1,508,476,700	1,450,476,300

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งจัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนการถือหุ้น		วิธีราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่า		ราคาทุน - สุทธิ		เงินปันผลรับ	
		พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ร้อยละ	พ.ศ. 2561 ร้อยละ	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ร้อยละ	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล	1,050	1,050	99.90	99.90	1,049	1,049	-	-	1,049	1,049	-	-
บริษัท โรงงานน้ำตาลขำนิ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล	5	5	99.99	99.99	5	5	(5)	-	-	5	-	-
บริษัท น้ำตาลทุนบุรีรัมย์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล	10	10	99.99	99.99	10	10	(10)	-	-	10	-	-
บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด	จำหน่ายวัสดุการเกษตร	71	71	99.99	99.99	70	70	-	-	70	70	-	-
บริษัท ปุ๋ยตราบุญแจ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายปุ๋ย	15	15	99.99	99.99	15	15	-	-	15	15	-	18
บริษัท ซูการ์เคน อีโคแวย์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ จากขานอ้อยและวัสดุธรรมชาติ	75	5	99.99	99.99	75	5	-	-	75	5	-	-
บริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมแนจเมนท์ จำกัด	บริการด้านโลจิสติกส์	3	-	99.98	-	3	-	-	-	3	-	-	-
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ	160	160	99.99	99.99	160	160	-	-	160	160	-	-
บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด และบริษัทย่อย	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ	136	136	99.99	99.99	136	136	-	-	136	136	61	95
- บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ	170	170	99.99	99.99	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ						1,523	1,450	(15)	-	1,508	1,450	61	113

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ของบริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจำนวน 750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดรวมเป็นมูลค่าจำนวน 75 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนรายการดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562

บริษัท บีโออาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมแนจเม้นท์ จำกัด

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท บีโออาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมแนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ด้วยทุนจดทะเบียนรวม 3,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บีโออาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมแนจเม้นท์ จำกัด ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.98 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,999,400 บาท

การพิจารณาการตัดยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากประมาณการคิดลดกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต ข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คำนวณด้วยวิธีมูลค่าจากการใช้ ได้แก่ ประมาณการรายได้ การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายต่างๆ อัตราการเติบโตระยะยาวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งได้มาจากการประมาณการรายได้ในอนาคตโดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตปรับปรุงด้วยรายได้ที่คาดว่าจะได้รับและอัตราคิดลดซึ่งเป็นอัตราถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนของธุรกิจ (WACC) ซึ่งการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี จึงไม่ต้องรับรู้ประมาณการค่าเผื่อการตัดยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัท โรงงานน้ำตาลชานี จำกัด และ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เป็นบริษัทที่ยังไม่ได้ดำเนินกิจการ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการจึงประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายสินทรัพย์ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวอ้างอิงจากวิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมปรับปรุงด้วยความแตกต่างของคุณสมบัติที่สำคัญ มูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี จึงมีการรับรู้ประมาณการค่าเผื่อการตัดยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว

15 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
หลักทรัพย์เพื่อขาย - ตราสารทุน	-	726,965	-	726,965
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (ลดลง)	-	(84,679)	-	(84,679)
	-	642,286	-	642,286
เงินลงทุนทั่วไป - ตราสารทุน	1,409,950	1,409,950	2,175	2,175
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	1,409,950	2,052,236	2,175	644,461

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		
	เงินลงทุน ทั่วไป	หลักทรัพย์ เพื่อขาย	รวม
	บาท	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	1,409,950	642,286	2,052,236
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น	-	55,329	55,329
การจำหน่ายเงินลงทุน	-	(697,615)	(697,615)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	1,409,950	-	1,409,950

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เงินลงทุน ทั่วไป	หลักทรัพย์ เพื่อขาย	รวม
	บาท	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	2,175	642,286	644,461
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น	-	55,329	55,329
การจำหน่ายเงินลงทุน	-	(697,615)	(697,615)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	2,175	-	2,175

การวัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อขายใช้ราคาเสนอซื้อล่าสุดที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทำการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งจัดเป็นข้อมูลระดับ 1 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

16 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาว ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	127,426,477	134,926,615	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	193,261,017	272,940,066	-	-
	320,687,494	407,866,681	-	-

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่ มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดยกมา	407,866,681	533,163,319	-	-
เงินให้กู้ยืมเพิ่ม	36,214,649	101,155,459	-	-
รับคืนเงินกู้ยืม	(123,393,836)	(226,452,097)	-	-
ยอดยกไป	320,687,494	407,866,681	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.02 ต่อปี

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่ ได้รวมเงินให้กู้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาว				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10,947,820	10,434,000	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	1,500,000	12,447,820	-	-
	12,447,820	22,881,820	-	-

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

17 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม				
ราคาทุน	3,971,127	-	3,971,127	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	-	-
ราคาตามบัญชี สุทธิ	3,971,127	-	3,971,127	-
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ	3,971,127	-	3,971,127	-
การซื้อเพิ่มขึ้น	-	3,971,127	-	3,971,127
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ	3,971,127	3,971,127	3,971,127	3,971,127
ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
ราคาทุน	3,971,127	3,971,127	3,971,127	3,971,127
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	-	-
ราคาตามบัญชี สุทธิ	3,971,127	3,971,127	3,971,127	3,971,127

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่า 3.95 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : มูลค่า 4.78 ล้านบาท) ซึ่งใกล้เคียงกับราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอ้างอิงจากวิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรม โดยนำราคาขายของที่ดินที่เปรียบเทียบกันได้ ในบริเวณใกล้เคียงกันมาปรับปรุงด้วยความแตกต่างของคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น ขนาดและสถานที่ตั้ง มูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

	งบการเงินรวม							
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน บาท	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร บาท	เครื่องจักร และอุปกรณ์ บาท	เครื่องมืออุปกรณ์ และเครื่องมือ การเกษตร บาท	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์สำนักงาน บาท	ยานพาหนะ บาท	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง บาท	รวม บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561								
ราคาทุน	310,021,982	1,115,814,228	3,913,241,230	89,453,964	89,921,191	127,481,920	115,094,067	5,761,028,582
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	-	-	-	-	(682,804)	(682,804)
ค่าเสื่อมราคาสะสม	(10,816,808)	(150,641,482)	(638,359,014)	(43,419,557)	(43,926,696)	(62,481,916)	-	(949,645,473)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	299,205,174	965,172,746	3,274,882,216	46,034,407	45,994,495	65,000,004	114,411,263	4,810,700,305
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561								
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	299,205,174	965,172,746	3,274,882,216	46,034,407	45,994,495	65,000,004	114,411,263	4,810,700,305
ซื้อสินทรัพย์	108,455,972	12,704,939	19,257,235	10,781,223	9,942,043	7,464,809	752,228,732	920,834,953
โอนสินทรัพย์เข้า (ออก)	8,548,606	28,518,895	274,716,852	1,092,092	605,538	-	(313,481,983)	-
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	-	-	-	-	(1,119,493)	-	(1,119,493)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(494,200)	(10,659,159)	(1)	(11,052)	(5)	-	(11,164,417)
การจัดประเภทรายการใหม่ - สุทธิ	883,877	(883,877)	-	(292,222)	-	-	-	(292,222)
ค่าเสื่อมราคา	(4,696,788)	(45,926,569)	(196,003,052)	(16,256,460)	(13,895,149)	(10,028,538)	-	(286,806,556)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	412,396,841	959,091,934	3,362,194,092	41,359,039	42,635,875	61,316,777	553,158,012	5,432,152,570
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561								
ราคาทุน	427,026,560	1,156,345,936	4,191,739,067	101,316,579	100,407,221	122,714,570	553,840,816	6,653,390,749
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	-	-	-	-	(682,804)	(682,804)
ค่าเสื่อมราคาสะสม	(14,629,719)	(197,254,002)	(829,544,975)	(59,957,540)	(57,771,346)	(61,397,793)	-	(1,220,555,375)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	412,396,841	959,091,934	3,362,194,092	41,359,039	42,635,875	61,316,777	553,158,012	5,432,152,570

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

	งบการเงินรวม							รวม
	ที่ดินและ	อาคารและ	เครื่องมืออุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง	ยานพาหนะ	สินทรัพย์	ระหว่างก่อสร้าง	
	ส่วนปรับปรุง	ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร	ติดตั้งและ				
ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	การเกษตร	อุปกรณ์สำนักงาน	บาท	บาท	บาท	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562								
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	412,396,841	959,091,934	3,362,194,092	41,359,039	42,635,875	61,316,777	553,158,012	5,432,152,570
ซื้อสินทรัพย์	51,471,331	14,148,643	55,762,298	8,343,404	14,449,743	8,637,458	560,915,973	713,728,850
โอนสินทรัพย์เข้า (ออก)	3,334,903	59,610,450	782,210,112	352,132	484,855	-	(845,992,452)	-
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	-	(1,580,011)	(3,529)	(2,919)	(293,490)	-	(1,879,949)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(593,333)	(29,441,676)	(247,834)	(333,083)	(9)	-	(30,615,935)
การจัดประเภทรายการใหม่ - สุทธิ	-	-	-	(452,000)	-	-	-	(452,000)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(98,419,224)	-	-	-	-	-	-	(98,419,224)
ค่าเสื่อมราคา	(6,495,035)	(50,598,909)	(241,082,595)	(15,994,873)	(14,686,576)	(10,814,124)	-	(339,672,112)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	362,288,816	981,658,785	3,928,062,220	33,356,339	42,547,895	58,846,612	268,081,533	5,674,842,200
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562								
ราคาทุน	481,832,794	1,229,265,690	4,990,199,285	107,266,021	110,272,024	128,133,308	268,764,337	7,315,733,459
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(98,419,224)	-	-	-	-	-	(682,804)	(99,102,028)
ค่าเสื่อมราคาสะสม	(21,124,754)	(247,606,905)	(1,062,137,065)	(73,909,682)	(67,724,129)	(69,286,696)	-	(1,541,789,231)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	362,288,816	981,658,785	3,928,062,220	33,356,339	42,547,895	58,846,612	268,081,533	5,674,842,200

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สินทรัพย์ที่มีราคาสุทธิตามบัญชีจำนวน 53.97 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 49.19 ล้านบาท) รวมอยู่ในหนี้สินสัญญาเช่าซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อาคารและอุปกรณ์ราคาทุนจำนวน 66.16 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 72.28 ล้านบาท) ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วทั้งจำนวนแต่ยังคงใช้งานอยู่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์คิดเป็นราคาตามบัญชีสุทธิจำนวน 1,971.13 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 1,715.67 ล้านบาท) ได้นำไปวางเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุข้อ 22)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต้นทุนการกู้ยืมจำนวน 19.75 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 11.71 ล้านบาท) เกิดจากเงินกู้ยืม และได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์รวมอยู่ในรายการซื้อสินทรัพย์ โดยมีอัตราดอกเบี้ย อยู่ที่ร้อยละ 4.53 - 5.78 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 5.15 - 5.78 ต่อปี)

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมได้เกิดการด้อยค่าจำนวน 98.42 ล้านบาท โดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ให้ผู้ประเมินอิสระทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวโดยใช้วิธีราคาตลาด ซึ่งจัดเป็นข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากบริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินกิจการและยังไม่มีแผนธุรกิจในอนาคต ทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร บาท	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์สำนักงาน บาท	ยานพาหนะ บาท	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง บาท	รวม บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561					
ราคาทุน	14,807,604	7,105,788	32,909,804	40,734	54,863,930
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(8,621,483)	(1,752,492)	(21,335,113)	-	(31,709,088)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	6,186,121	5,353,296	11,574,691	40,734	23,154,842
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561					
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	6,186,121	5,353,296	11,574,691	40,734	23,154,842
ซื้อสินทรัพย์	-	1,039,461	4,267,107	3,696,531	9,003,099
โอนสินทรัพย์เข้า (ออก)	-	40,734	-	(40,734)	-
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	-	(1,119,492)	-	(1,119,492)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	-	(5)	-	(5)
จัดประเภทรายการใหม่ - สุทธิ	-	(292,222)	-	-	(292,222)
ค่าเสื่อมราคา	(267,371)	(1,173,185)	(1,494,934)	-	(2,935,490)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	5,918,750	4,968,084	13,227,367	3,696,531	27,810,732
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561					
ราคาทุน	14,807,604	8,185,983	28,494,753	3,696,531	55,184,871
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(8,888,854)	(3,217,899)	(15,267,386)	-	(27,374,139)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	5,918,750	4,968,084	13,227,367	3,696,531	27,810,732

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
	อาคาร บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562					
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	5,918,750	4,968,084	13,227,367	3,696,531	27,810,732
ซื้อสินทรัพย์	9,419,700	819,948	2,960,455	600,874	13,800,977
โอนสินทรัพย์เข้า (ออก)	3,933,405	364,000	-	(4,297,405)	-
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(7,166)	(4)	-	(7,170)
ค่าเสื่อมราคา	(1,032,705)	(1,387,257)	(1,939,757)	-	(4,359,719)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	18,239,150	4,757,609	14,248,061	-	37,244,820
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562					
ราคาทุน	28,160,708	9,329,331	30,411,768	-	67,901,807
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(9,921,558)	(4,571,722)	(16,163,707)	-	(30,656,987)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	18,239,150	4,757,609	14,248,061	-	37,244,820

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สินทรัพย์คิดเป็นราคาตามบัญชีสุทธิจำนวน 13.81 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 12.56 ล้านบาท) รวมอยู่ในหนี้สินสัญญาเช่าซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อาคารและอุปกรณ์ราคาทุนจำนวน 10.85 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 11.90 ล้านบาท) ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วทั้งจำนวนแต่ยังคงใช้งานอยู่

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
- ต้นทุนขาย	314,987,472	260,108,390	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	24,684,640	26,698,166	4,359,719	2,935,490
	339,672,112	286,806,556	4,359,719	2,935,490

19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

	งบการเงินรวม				
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	สิทธิบัตร	สิทธิการใช้สินทรัพย์	สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561					
ราคาทุน	11,641,372	82,474	12,567,324	10,295,936	34,587,106
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(6,621,444)	(15,240)	(1,718,968)	-	(8,355,652)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	5,019,928	67,234	10,848,356	10,295,936	26,231,454
สำหรับปีสิ้นสุด					
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561					
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	5,019,928	67,234	10,848,356	10,295,936	26,231,454
ซื้อสินทรัพย์	2,001,828	-	-	5,315,200	7,317,028
จัดประเภทรายการใหม่ - สุทธิ	292,222	-	-	-	292,222
ค่าตัดจำหน่าย	(2,112,424)	(8,241)	(627,936)	-	(2,748,601)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	5,201,554	58,993	10,220,420	15,611,136	31,092,103
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561					
ราคาทุน	13,643,199	82,474	12,567,324	15,611,136	41,904,133
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(8,441,645)	(23,481)	(2,346,904)	-	(10,812,030)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	5,201,554	58,993	10,220,420	15,611,136	31,092,103

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

	งบการเงินรวม				รวม บาท
	โปรแกรม	สิทธิบัตร	สิทธิการใช้ สินทรัพย์	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	
	คอมพิวเตอร์ บาท	บาท	บาท	บาท	
สำหรับปีสิ้นสุด					
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562					
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	5,201,554	58,993	10,220,420	15,611,136	31,092,103
ซื้อสินทรัพย์	1,265,972	99,607	-	3,163,600	4,529,179
โอนสินทรัพย์เข้า (ออก)	18,774,736	-	-	(18,774,736)	-
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	(12,761)	-	-	-	(12,761)
ค่าตัดจำหน่าย	(3,896,033)	(21,088)	(627,936)	-	(4,545,057)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	21,333,468	137,512	9,592,484	-	31,063,464
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562					
ราคาทุน	32,942,467	187,474	12,567,324	-	45,697,265
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(11,608,999)	(49,962)	(2,974,840)	-	(14,633,801)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	21,333,468	137,512	9,592,484	-	31,063,464

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บาท	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง บาท	รวม บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561			
ราคาทุน	1,963,060	10,295,936	12,258,996
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,212,859)	-	(1,212,859)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	750,201	10,295,936	11,046,137
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	750,201	10,295,936	11,046,137
ซื้อสินทรัพย์	132,800	5,315,200	5,448,000
จัดประเภทรายการใหม่ - สุทธิ	292,222	-	292,222
ค่าตัดจำหน่าย	(255,669)	-	(255,669)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	919,554	15,611,136	16,530,690
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561			
ราคาทุน	2,095,860	15,611,136	17,706,996
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,176,306)	-	(1,176,306)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	919,554	15,611,136	16,530,690
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	919,554	15,611,136	16,530,690
ซื้อสินทรัพย์	120,358	3,163,600	3,283,958
โอนสินทรัพย์เข้า (ออก)	18,774,736	(18,774,736)	-
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	(11)	-	(11)
ค่าตัดจำหน่าย	(2,008,930)	-	(2,008,930)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	17,805,707	-	17,805,707
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562			
ราคาทุน	20,353,094	-	20,353,094
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(2,547,387)	-	(2,547,387)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	17,805,707	-	17,805,707

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
- ต้นทุนขาย	1,219,440	1,172,487	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,325,617	1,576,114	2,008,930	255,669
	4,545,057	2,748,601	2,008,930	255,669

20 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์ เกินกว่า 12 เดือน	126,612,482	162,617,172	-	12,341,771
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี				
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะจ่ายชำระเกินกว่า 12 เดือน	-	(15,113)	-	(15,113)
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ	126,612,482	162,602,059	-	12,326,658

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม	162,602,059	194,433,310	12,326,658	20,008,746
(ลด) ในกำไรหรือขาดทุน	(36,602,341)	(31,848,187)	(12,326,658)	(7,699,024)
เพิ่มในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	612,764	16,936	-	16,936
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	126,612,482	162,602,059	-	12,326,658

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมีดังนี้

	งบการเงินรวม							รวม
	ภาวะผูกพัน	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ค่าเผื่อ		ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
	ผลประโยชน์พนักงาน		การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	รายได้รอตัดบัญชี				
ค่าเสื่อมราคา	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี								
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561	160,139,805	8,401,408	21,677,862	1,152,908	9,457	136,561	2,947,358	194,465,359
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุน	(25,946,520)	705,691	(7,593,790)	2,454,338	-	-	(1,467,906)	(31,848,187)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	134,193,285	9,107,099	14,084,072	3,607,246	9,457	136,561	1,479,452	162,617,172
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562	134,193,285	9,107,099	14,084,072	3,607,246	9,457	136,561	1,479,452	162,617,172
(ลด) ในกำไรหรือขาดทุน	(24,724,304)	(1,098,594)	(7,775,208)	(1,524,277)	-	-	(1,495,071)	(36,617,454)
เพิ่มในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	612,764	-	-	-	-	-	612,764
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	109,468,981	8,621,269	6,308,864	2,082,969	9,457	136,561	(15,619)	126,612,482

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับรายการผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่จะยกไปรับรู้ไม่เกินจำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น

กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 129.38 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 17.14 ล้านบาท) ที่เกิดจากรายการขาดทุนจำนวน 646.90 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 85.70 ล้านบาท) ที่สามารถยกไปเพื่อหักลบกับกำไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนจำนวนเงิน 646.90 ล้านบาท จะหมดอายุในระหว่างพ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2567 (พ.ศ. 2561 : จำนวนเงิน 85.70 ล้านบาท จะหมดอายุในระหว่างพ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2566)

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

	งบการเงินรวม
	การปรับมูลค่า ยุติธรรมเงินลงทุน เพื่อขาย บาท
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561	32,049
(ลด) ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(16,936)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	15,113
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562	15,113
(ลด) ในกำไรหรือขาดทุน	(15,113)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	-

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ภาระผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงาน บาท	ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ บาท	รวม บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี			
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561	2,879,193	17,161,602	20,040,795
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุน	308,196	(8,007,220)	(7,699,024)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	3,187,389	9,154,382	12,341,771
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562	3,187,389	9,154,382	12,341,771
(ลด) ในกำไรหรือขาดทุน	(3,187,389)	(9,154,382)	(12,341,771)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	-	-	-

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

	งบการเงินเฉพาะกิจการ การปรับมูลค่ายุติธรรม เงินลงทุนเพื่อขาย บาท
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561	32,049
(ลด) ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(16,936)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	15,113
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562	15,113
(ลด) ในกำไรหรือขาดทุน	(15,113)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	-

21 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น	83,512,953	135,490,905	1,549	1,575
เจ้าหนี้ค่าอ้อย	112,907,607	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น	258,362,069	381,231,236	933,970	3,937,475
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	121,273	5,179,208	3,237,317	177,352
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ - กิจการอื่น	180,833,224	114,096,615	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการอื่น	4,285,430	5,613,260	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้อง	61,562,150	57,807,262	161,957,238	175,025,628
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการอื่น	137,298,639	111,391,844	1,141,767	1,347,260
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	309,999	7,082,804	-	2,710
	839,193,344	817,893,134	167,271,841	180,492,000

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

22 เงินกู้ยืม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ส่วนของหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชี	-	343,161	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,265,768,300	2,457,300,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากการกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 32 (จ))	-	37,367,370	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นๆ	346,111,430	123,244,682	-	748,000
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
- สถาบันการเงิน	293,499,649	381,700,455	-	-
- บริษัทร่วม (หมายเหตุข้อ 32 (ฉ))	211,241,564	202,512,995	-	-
- บริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 32 (ซ))	-	-	50,000,000	376,000,000
- อื่นๆ	2,488,538	2,435,461	-	-
- หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	7,178,183	10,893,729	2,899,368	2,313,356
เงินกู้ยืมหมุนเวียนรวม	3,126,287,664	3,215,797,853	52,899,368	379,061,356
ส่วนของไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	485,930,938	482,760,264	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม - สุทธิ (หมายเหตุข้อ 32 (ฉ))	3,024,413,138	3,177,323,563	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย - สุทธิ (หมายเหตุข้อ 32 (ซ))	-	-	2,696,119,162	2,370,119,162
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นๆ - สุทธิ	2,543,825	5,032,362	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	8,666,293	10,497,447	4,709,512	5,842,066
เงินกู้ยืมไม่หมุนเวียนรวม	3,521,554,194	3,675,613,636	2,700,828,674	2,375,961,228
รวมเงินกู้ยืม	6,647,841,858	6,891,411,489	2,753,728,042	2,755,022,584

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงินกู้ยืมของกลุ่มกิจการทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินค้ำประกันโดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีราคาตามบัญชีสุทธิจำนวน 1,971.13 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 1,715.67 ล้านบาท) (หมายเหตุข้อ 18)

ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ เช่น การดำรงสัดส่วนการถือหุ้น การดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน การดำรงสัดส่วนความสามารถในการชำระหนี้ การคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ เป็นต้น

ทั้งนี้ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวระหว่างบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและสถาบันการเงิน บริษัทจะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน ไม่ให้สูงเกิน 2.5 : 1 โดยสถาบันการเงินจะไม่นับรวมหนี้สินระยะยาวจากการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินที่ต้องชำระดอกเบี้ย

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เงินกู้ยืมระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 2,265.77 ล้านบาท ในงบการเงินรวม มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.45 - 5.00 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : จำนวน 2,457.30 ล้านบาท ในงบการเงินรวม มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.52 - 4.53 ต่อปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเป็นเงินกู้ยืมจากสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจำนวน 345.47 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 121.25 ล้านบาท) มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.10 ต่อปี และเงินกู้ยืมไม่มีดอกเบี้ยจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งหนึ่ง และค้ำประกันโดยกรรมการบริษัทจำนวน 0.64 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 1.99 ล้านบาท)

เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด และ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าทำสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (“สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ”) และสัญญาตกลงดำเนินการกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ (กองทุนรวมฯ) ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2578 และได้โอนสิทธิในรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าให้แก่กองทุนรวมฯ เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2578

ตามเงื่อนไขในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ กำหนดให้มีการชำระคืนเงินภายใน 2 เดือน นับแต่เดือนที่มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และเมื่อครบวันสิ้นสุดของสัญญาหากมีจำนวนที่ค้างชำระแก่กองทุนรวมฯ ตามสัญญาอยู่ ให้ถือว่าภาระหนี้สินของกลุ่มกิจการบางส่วนที่ค้างอยู่ดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง

เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น ๆ เป็นเงินกู้ยืมจากสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 5.03 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 7.47 ล้านบาท) มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 2 ต่อปี) ทั้งนี้เงินกู้ยืมมีระยะเวลาชำระคืนภายใน 4 ปี

การเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาว (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดยกมา	4,251,765,100	4,785,042,220	2,746,119,162	2,746,119,162
รับเงินกู้ยืมเพิ่ม	299,625,000	-	-	-
จ่ายคืนเงินกู้ยืม	(531,272,448)	(533,277,120)	-	-
ยอดยกไป	4,020,117,652	4,251,765,100	2,746,119,162	2,746,119,162

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาว (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ) มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินกู้ยืมระยะยาว				
- อัตราคงที่	301,233,863	139,935,790	2,746,119,162	2,746,119,162
- อัตราลอยตัว	3,718,883,789	4,111,829,310	-	-
รวม	4,020,117,652	4,251,765,100	2,746,119,162	2,746,119,162

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3.44	3.02	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นๆ	0.10	0.10	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2.57	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	4.59	4.83	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม	7.52	7.76	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย	-	-	6.55	6.55
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นๆ	2.00	2.00	-	-

ระยะเวลาครบกำหนดของเงินกู้ยืมระยะยาว (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ) มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ครบกำหนดใน 1 ปี	507,229,750	586,648,911	50,000,000	376,000,000
ครบกำหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1,375,041,668	1,380,197,579	250,000,000	712,000,000
ครบกำหนดหลังจาก 5 ปี	2,137,846,234	2,284,918,610	2,446,119,162	1,658,119,162
	4,020,117,652	4,251,765,100	2,746,119,162	2,746,119,162

วงเงินกู้ยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีวงเงินตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,760.00 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 1,860.20 ล้านบาท) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราตลาด โดยกลุ่มกิจการมีวงเงินตามสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจำนวน 979.97 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 994.89 ล้านบาท)

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ

ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าซื้อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2561		
	ไม่เกิน 1 ปี	2 - 5 ปี	รวม	ไม่เกิน 1 ปี	2 - 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่าซื้อ	11,633,402	11,008,662	22,642,064	2,673,861	6,212,881	8,886,742
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อลดบัญชี	(739,673)	(511,215)	(1,250,888)	(360,505)	(370,815)	(731,320)
	10,893,729	10,497,447	21,391,176	2,313,356	5,842,066	8,155,422
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2562		
	ไม่เกิน 1 ปี	2 - 5 ปี	รวม	ไม่เกิน 1 ปี	2 - 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่าซื้อ	7,729,036	9,032,492	16,761,528	3,159,231	4,882,192	8,041,423
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อลดบัญชี	(550,853)	(366,199)	(917,052)	(259,863)	(172,680)	(432,543)
	7,178,183	8,666,293	15,844,476	2,899,368	4,709,512	7,608,880

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากระยะเวลาครบกำหนดที่สั้น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันของเงินกู้ยืมที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนใกล้เคียงกับเงินกู้ยืมของกลุ่มกิจการ มีอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ระบุตามสัญญาซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

23 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	-	-	-	203,418
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด	5,312,384	6,376,831	3,878,042	846,188
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	3,365,581	5,889,805	1,082,420	2,157,049
อื่นๆ	1,153,470	2,149,143	-	75,423
	9,831,435	14,415,779	4,960,462	3,282,078

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

24 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
งบแสดงฐานะการเงิน				
ส่วนของหมุนเวียน				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	8,042,319	7,495,294	3,662,990	2,605,538
ส่วนของไม่หมุนเวียน				
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ	56,742,223	38,040,201	20,145,078	13,331,406
	64,784,542	45,535,495	23,808,068	15,936,944
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	18,629,754	5,132,990	6,814,031	1,649,550
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย	4,539,661	-	1,475,843	-

รายการเคลื่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดยกมาต้นปี	45,535,495	42,007,042	15,936,944	14,395,964
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	3,271,094	3,724,460	1,145,412	1,170,115
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,290,009	1,408,530	451,440	479,435
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี	(3,920,368)	(1,604,537)	(418,750)	(108,570)
ต้นทุนบริการในอดีต	14,068,651	-	5,217,179	-
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย	4,539,661	-	1,475,843	-
ยอดยกไปสิ้นปี	64,784,542	45,535,495	23,808,068	15,936,944

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.80	ร้อยละ 3.08	ร้อยละ 1.80	ร้อยละ 3.08
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	ร้อยละ 4.51	ร้อยละ 4.43	ร้อยละ 4.51	ร้อยละ 4.43
อัตราการลาออกตามช่วงอายุของพนักงาน	ร้อยละ 0 - 12	ร้อยละ 0 - 12	ร้อยละ 0 - 12	ร้อยละ 0 - 12

	งบการเงินรวม					
	ผลกระทบต่อภาวะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้					
	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ		การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
อัตราคิดลด	ร้อยละ 0.5	ร้อยละ 0.5	ลดลง ร้อยละ 4.5	ลดลง ร้อยละ 4.4	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.9	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.7
อัตราการเพิ่มขึ้น ของเงินเดือน	ร้อยละ 0.5	ร้อยละ 0.5	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.7	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.6	ลดลง ร้อยละ 4.4	ลดลง ร้อยละ 4.3
อัตราการหมุนเวียน	ร้อยละ 0.5	ร้อยละ 0.5	ลดลง ร้อยละ 4.8	ลดลง ร้อยละ 4.6	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.0	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.9

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ผลกระทบต่อภาวะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้					
	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ		การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 251
อัตราคิดลด	ร้อยละ 0.5	ร้อยละ 0.5	ลดลง ร้อยละ 4.1	ลดลง ร้อยละ 4.3	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.4	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.6
อัตราการเพิ่มขึ้น ของเงินเดือน	ร้อยละ 0.5	ร้อยละ 0.5	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.2	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.5	ลดลง ร้อยละ 4.0	ลดลง ร้อยละ 4.3
อัตราการหมุนเวียน	ร้อยละ 0.5	ร้อยละ 0.5	ลดลง ร้อยละ 4.3	ลดลง ร้อยละ 4.5	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.6	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.8

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับการคำนวณหนี้สินบำเหน็จบำนาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (มูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method))

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำกรวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่กำหนดไว้ โดยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญมีดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตร

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาล ที่ลดลงจะทำให้หนี้สินของโครงการเพิ่มสูงขึ้น

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 16 ปี (พ.ศ. 2561 : 17 ปี)

กลุ่มกิจการใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานมาจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่กำหนดไว้ :

	งบการเงินรวม			
	น้อยกว่า 1 ปี ล้านบาท	ระหว่าง 1-5 ปี ล้านบาท	เกินกว่า 5 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - พ.ศ. 2561	0.71	10.98	48.70	60.39
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - พ.ศ. 2562	8.83	20.83	62.88	92.54

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	น้อยกว่า 1 ปี ล้านบาท	ระหว่าง 1-5 ปี ล้านบาท	เกินกว่า 5 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - พ.ศ. 2561	0.20	4.08	17.01	21.29
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - พ.ศ. 2562	3.82	9.14	22.47	35.43

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้แก่ค่าชดเชยสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ และมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีจะเปลี่ยนจากจำนวน 300 วันของค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็น 400 วันของค่าจ้างอัตราสุดท้าย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนบริการในอดีตในระหว่างปี

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

25 ทุนเรือนหุ้น

	ทุนจดทะเบียน		ทุนที่ออกและชำระแล้ว	
	จำนวน	จำนวน	มูลค่า	ส่วนเกินมูลค่า
	หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ
	หุ้น	หุ้น	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561	812,100,000	812,099,845	812,099,845	954,665,813
การลดทุนจดทะเบียน	(155)	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	812,099,845	812,099,845	812,099,845	954,665,813
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562	812,099,845	812,099,845	812,099,845	954,665,813
การลดทุนจดทะเบียน	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	812,099,845	812,099,845	812,099,845	954,665,813

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของกิจการจากทุนจดทะเบียนจำนวน 812,100,000 บาท เป็น 812,099,845 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 155 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 155 บาท ที่เหลือจากการออกหุ้นเพื่อรองรับสำหรับการจ่ายหุ้นปันผลเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนรายการดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

26 เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 812,099,845 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 243,629,954 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 812,099,845 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 121,814,977 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

27 สำรองตามกฎหมาย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม	56,601,140	51,760,392	56,601,140	51,760,392
จัดสรรระหว่างปี	-	4,840,748	-	4,840,748
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	56,601,140	56,601,140	56,601,140	56,601,140

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหัก ส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองนี้ไม่สามารถนำไป จ่ายเงินปันผลได้

28 รายได้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ดอกเบี้ยรับ	59,301,016	82,887,779	147,086,517	147,516,523
รายได้ค่าบริการอื่น	-	-	110,450,000	73,200,000
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	323,132	1,098,740	64,152	205,800
เงินปันผลรับ	204,680	204,680	126,720,354	203,790,892
กำไรจากการขายสินทรัพย์	-	1,581,442	-	469,293
รายได้เงินชดเชยจากลูกค้าเนื่องจาก การผลิตสัญญาขายน้ำตาล	905,981	7,989,039	-	-
รายได้เงินชดเชยค่าผลตอบแทน การผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย	54,747,797	148,080,796	-	-
อื่นๆ	7,789,628	11,206,684	555,403	657,635
	123,272,234	253,049,160	384,876,426	425,840,143

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

29 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการบางรายการที่รวมอยู่ในกำไรจากการดำเนินงาน สามารถนำมาแยกตามลักษณะได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	3,053,942,819	3,338,649,518	1,587,864	1,770,954
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุข้อ 18, 19)	344,217,169	289,555,157	6,368,649	3,191,159
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	299,015,583	248,596,246	541,763	472,647
ค่าขนส่ง	223,401,017	258,330,976	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	424,227,428	452,790,916	110,483,941	108,170,247
ค่ารักษาเสถียรภาพ ค่าธรรมเนียมวิจัย และเงินนำส่งกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย	346,100,859	235,125,778	-	-

30 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันสำหรับกำไรทางภาษี สำหรับปี	9,101,442	15,793,112	-	-
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	9,101,442	15,793,112	-	-
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:				
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว	24,389,678	24,420,472	12,341,771	7,699,024
รวมภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	24,389,678	24,420,472	12,341,771	7,699,024
ภาษีเงินได้	33,491,120	40,213,584	12,341,771	7,699,024

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของกลุ่มกิจการมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชีคู่กับภาษีของประเทศที่บริษัทใหญ่ตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(478,279,709)	311,882,230	(73,930,196)	104,513,992
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 20)	(95,655,942)	62,376,446	(14,786,039)	20,902,798
ผลกระทบ:				
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี	(26,100,333)	(49,048,325)	(24,805,071)	(13,851,619)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี	25,867,890	9,744,755	34,678,488	647,845
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	129,379,505	17,140,708	17,254,393	-
ภาษีเงินได้	33,491,120	40,213,584	12,341,771	7,699,024

31 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่ (บาท)	(511,711,461)	271,621,488	(86,271,967)	96,814,968
จำนวนหุ้นสามัญที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยผู้ถือหุ้น ระหว่างปี (หุ้น)	812,099,845	812,099,845	812,099,845	812,099,845
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.63)	0.33	(0.11)	0.12

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีที่น่าเสนอรายงาน

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

32 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึง บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท ทูเนอริรัมย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 50)

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก) รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายการค้ากับบริษัทร่วม				
เงินปันผลรับ	-	-	65,700,669	90,872,102
ดอกเบี้ยจ่าย	247,346,286	266,938,451	-	-
รายการค้ากับบริษัทย่อย				
เงินปันผลรับ	-	-	61,019,685	112,918,790
ดอกเบี้ยรับ	-	-	146,477,920	146,630,172
รายได้อื่น	-	-	110,450,000	73,200,000
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	179,870,805	179,870,805
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	-	1,982,920	2,382,678
รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ				
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	3,089,544,673	3,211,259,220	-	-
รายได้อื่น	742,676	8,566,052	-	-
ต้นทุนขายและการให้บริการ	12,946,815	7,238,034	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	7,790,610	60,365,811	-	-

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ข) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	197,874,924	61,086,147	-	-
ลูกหนี้อื่น ดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ค้างรับ บริษัทย่อย กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	- 462,900	- 34,930,309	116,568,672 -	93,219,580 -
	462,900	34,930,309	116,568,672	93,219,580
ลูกหนี้ชาวไร่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	3,561,157	5,313,980	-	-
เงินปันผลค้างรับ บริษัทย่อย	-	-	-	118,418,370
เจ้าหนี้อื่น ดอกเบี้ยค้างจ่ายและ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	- 61,562,150 431,272	- 57,807,262 12,262,012	165,168,221 - 26,334	175,196,818 - 8,872
	61,993,422	70,069,274	165,194,555	175,205,690

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ค) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดยกมา	-	-	2,365,786,767	2,379,654,765
เงินให้กู้ยืมเพิ่ม	-	-	1,279,607,700	242,000,000
รับคืนเงินกู้ยืม	-	-	(1,222,124,798)	(255,867,998)
	-	-	2,423,269,669	2,365,786,767
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินให้กู้ยืม	-	-	(122,545,905)	-
ยอดยกไป	-	-	2,300,723,764	2,365,786,767

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 5.78 - 6.55 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 6.55 ต่อปี)

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้นกลุ่มกิจการได้รับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 122.55 ล้านบาท

ง) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่ มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดยกมา	22,881,820	22,393,196	-	-
เงินให้กู้ยืมเพิ่ม	-	12,434,000	-	-
รับคืนเงินกู้ยืม	(10,434,000)	(11,945,376)	-	-
ยอดยกไป	12,447,820	22,881,820	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 7.02 ต่อปี

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

จ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	37,367,370	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.52 - 2.55 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 2.30 - 2.70 ต่อปี)

ฉ) เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดยกมา	3,379,836,558	3,529,389,429	-	-
เงินกู้ยืมเพิ่ม	-	-	-	-
จ่ายคืนเงินกู้ยืม	(144,181,856)	(149,552,871)	-	-
ยอดยกไป	3,235,654,702	3,379,836,558	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วมมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 7.10 - 7.70 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 7.73 - 7.80 ต่อปี)

ช) เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดยกมา	-	-	2,746,119,162	2,746,119,162
เงินกู้ยืมเพิ่ม	-	-	-	-
จ่ายคืนเงินกู้ยืม	-	-	-	-
ยอดยกไป	-	-	2,746,119,162	2,746,119,162

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 6.55 ต่อปี

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ช) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น	44,240,041	48,185,057	21,050,805	22,969,046
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,395,244	1,032,020	667,084	476,980
	45,635,285	49,217,077	21,717,889	23,446,026

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารรวมเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่น

ฅ) สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ผ่านบริษัท ค่าผลผลิตน้ำตาล จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีมูลค่าตามสัญญาเป็นจำนวน 6.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (พ.ศ. 2561 : จำนวน 1.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม มูลค่ายุติธรรมของยอดคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ทางการเงิน				
สัญญาที่มีมูลค่ายุติธรรมเชิงลบ (ขาดทุน)				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	207,803,654	63,290,709	-	-

33 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 บริษัทย่อยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสำหรับปีที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยมีกำหนด 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ตามรายละเอียด ดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่	มาตราที่ได้รับสิทธิประโยชน์	ลงวันที่	ประเภทกิจการที่ส่งเสริม	วันที่เริ่มมีรายได้	วันหมดอายุ
2003(1) / 2554	25,26,28,31,34,35	17 ส.ค. 2554	ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1	11 พ.ค. 2555	11 พ.ค. 2563
1006(1) / 2558	25,26,28,31,34,35	5 ม.ค. 2558	ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1	7 เม.ย. 2558	7 เม.ย. 2566
59-0604-1-00-1-0	25,26,28,31,34,35	4 พ.ค. 2559	ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2567

นอกจากนี้ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 2003(1) / 2554, 1006(1) / 2558 และ 59-0604-1-00-1-0 บริษัทย่อยได้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ กำหนด 5 ปี นับจากวันที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หมดอายุ

34 ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

(ก) ภาวะผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับภาวะผูกพันที่เป็นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่รับรู้ในงบการเงิน ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	18,589,322	329,362,799	-	7,106,476
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	2,905,533	-	2,905,533
	18,589,322	332,268,332	-	10,012,009

(ข) ภาวะผูกพันภายใต้สัญญาบริการ

สัญญาบริการที่ไม่สามารถยกเลิกได้เกี่ยวกับการได้รับบริการจากบุคคลภายนอกมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคต ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภายใน 1 ปี	10,805,308	18,024,069	1,597,200	1,602,000
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	8,526,400	69,412,971	176,400	1,303,200
	19,331,708	87,437,040	1,773,600	2,905,200

(ค) ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินค้าที่ยังไม่ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายน้ำตาลที่ยังไม่ได้ส่งมอบจำนวน 194,400 เมตริกตัน (พ.ศ. 2561 : จำนวน 90,213 เมตริกตัน) ที่ช่วงราคาระหว่าง 8,554 ถึง 13,190 บาทต่อเมตริกตัน (พ.ศ. 2561 : ช่วงราคาระหว่าง 8,375 ถึง 17,628 บาทต่อเมตริกตัน) และยังไม่ได้กำหนดราคาจำนวน 160,750 เมตริกตัน (พ.ศ. 2561 : จำนวน 46,000 เมตริกตัน) โดยอ้างอิงราคาจากราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก หมายเลข 11 หรือราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 ตามงวดที่มีการส่งมอบ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ง) ภาระผูกพันในเช็คลงวันที่ล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในเช็คลงวันที่ล่วงหน้าซึ่งออกให้แก่ชาวไร่เพื่อการรับซื้ออ้อยดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า				
- ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	519,607,045	33,980,149	-	-
- ครบกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	74,831,268	58,975,308	-	-
	594,438,313	92,955,457	-	-

(จ) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อเปลี่ยนวิธีการคำนวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าและการชำระเงินค่าซื้อขายไฟฟ้าเป็นวิธี "Feed-in Tariff" (FIT) สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิมมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และสามารถต่อสัญญาออกไปได้อีกครั้งละ 5 ปี การแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงามมีผลทำให้อายุสัญญาคงเหลือ 12 ปี 5 เดือน โดยการคำนวณด้วยวิธี FIT ซึ่งมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นระยะเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าบริษัทย่อยและ กฟภ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขายไฟฟ้าตามระบุในสัญญา

(ฉ) หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กลุ่มกิจการได้ให้สถาบันการเงินในประเทศออกหนังสือสัญญาค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6.20 ล้านบาท